

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **Thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2023**

Triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm Ngành Tư pháp năm 2023 của Bộ Tư pháp và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023. Sở Tư pháp xây dựng Chương trình thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2023, gồm những nội dung như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Nhằm xác định cụ thể các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp cần triển khai thực hiện trong năm 2023; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện; phát huy tối đa các mặt công tác, phấn đấu đến cuối năm 2023, tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu công tác của ngành đều hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả cao, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.

##### **2. Yêu cầu**

Trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp năm 2023 đã được xác định trong Chương trình này cần bám sát nội dung, tiến độ đã đề ra. Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm chỉ đạo tập trung, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu công tác Tư pháp năm 2023.

#### **II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023**

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và thể chế hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả văn bản của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.